

## **Đến HDBank nhận “Ưu đãi vay, có nhà ngay”**

22:05 04/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Với thời hạn cho vay lên đến 35 năm và chỉ từ 8,2% năm, chương trình “Ưu đãi vay, có nhà ngay” của HDBank đang mang đến một lựa chọn đáng giá giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay.**

“An cư lạc nghiệp” luôn là mơ ước của hầu hết người Việt Nam dù ở độ tuổi nào. Nên mua nhà khi trong tay có bao nhiêu tiền vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm do nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn rất cao. Việc tài chính chưa đủ 100% để mua nhà hầu như là vấn đề ai cũng gặp phải.

Thấu hiểu những trăn trở kinh tế và mong muốn biến ước mơ của hàng triệu người Việt Nam thành hiện thực theo cách nhẹ nhàng nhất, HDBank đã nhanh chóng triển khai chương trình “Ưu đãi vay, có nhà ngay” dành cho các khách hàng cá nhân với hạn mức lên tới 10.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 8,2%/năm, thời gian vay lên đến 35 năm.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà với số tiền tối thiểu 500 triệu đồng và thời hạn vay trên 5 năm. Lãi suất cho vay ưu đãi 8,2%/năm trong 3 tháng đầu hoặc 9,2%/năm trong 6 tháng đầu.

Đối tượng vay vốn là cá nhân có độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi tại thời điểm xét duyệt khoản vay và có tài sản đảm bảo là bất động sản thỏa quy định của ngân hàng. Khách hàng đang làm việc tại các cơ quan, công ty, tổ chức có thu nhập từ lương và các nguồn thu nhập khác (nếu có) được chuyển khoản qua ngân hàng và thỏa quy định sản phẩm hiện hành của HDBank.

Một cách dễ hiểu, để thỏa mong ước sở hữu căn nhà 3 tỷ đồng nhưng chỉ có 1,5 tỷ đồng, khách hàng có thể vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng trong 35 năm với lãi suất 8,2%/ năm trong 3 tháng đầu. Như vậy, trong 3 tháng đầu, mỗi ngày, cả gốc và lãi cần chi trả chưa tới 500 nghìn đồng. Đây là khoản chi phí “nhẹ thở” cho một giấc mơ lớn như “an cư lạc nghiệp”.

**HDBank**  
Cam kết lợi ích cao nhất

# ƯU ĐÃI VAY, CÓ NHÀ NGAY

Hạn mức gói tín dụng đến 10.000 Tỷ đồng  
Lãi suất chỉ từ 8,2%/năm  
Thời gian vay lên đến 35 năm

**8,2%**

1900 60 60 (24/7) | www.hdbank.com.vn

*Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà với số tiền tối thiểu 500 triệu đồng và thời hạn vay trên 5 năm. Lãi suất cho vay ưu đãi 8,2%/năm trong 3 tháng đầu hoặc 9,2%/năm trong 6 tháng đầu.*

Tại Việt Nam, nhu cầu mua nhà hiện ở mức cao và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những năm tới, đặc biệt gắn với những người trẻ, những hộ gia đình có thu nhập còn hạn chế. Kết nối và góp phần cụ thể hóa nhu cầu này, các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp tài chính, hỗ trợ nguồn vốn; trong đó, những gói tín dụng ưu đãi như HDBank tạo thêm giải pháp và lựa chọn phù hợp với thời điểm này.

Bởi trên thực tế, thị trường bất động sản Việt Nam vừa trải qua thời gian điều chỉnh, ghi nhận vùng giá ở các phân khúc trở nên hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận hơn. Lãi suất cho vay sau khi tăng mạnh trong năm 2022 và đầu 2023 hiện đã có xu hướng bình ổn. Những điều kiện này mở ra cơ hội tiếp cận mới cho các nhu cầu mua nhà ở. Theo đó, các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay góp phần kích thích nhu cầu, tạo điều kiện để khách hàng nắm cơ hội mua nhà với các điều kiện và chi phí thuận lợi hơn.

Với lãi suất ưu đãi, thời hạn dài và thủ tục đơn giản, đa dạng kỳ hạn, chương trình “Ưu đãi vay, có nhà ngay” của HDBank không chỉ góp phần san sẻ áp lực tài chính cho khách hàng, mà còn là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ việc nắm bắt cơ hội sở hữu nhà ở hiện nay, cũng như góp phần kết nối cung - cầu trên thị trường, qua đó góp thêm động lực thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển

bền vững.

Để biết thêm chi tiết về chương trình và đăng ký vay vốn, khách hàng có thể liên hệ với HDBank gần nhất hoặc Tổng đài CSKH 1900 6060 (24/7) hoặc Email: [info@hdbank.com.vn](mailto:info@hdbank.com.vn) để được hỗ trợ.

Xem chi tiết chương trình tại: <https://hdbank.com.vn/vi/personal/promotion/detail/san-pham-vay/uu-dai-vay-co-nha-ngay>.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/den-hdbank-nhan-%E2%80%9CCuu-dai-vay-co-nha-ngay%E2%80%9D>